
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 943 — 630. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um veiðar úr íslenska þorskstofninum.

Frá Gunnari Örlygssyni.

1. Hverjar telur ráðherra ástæður þess að árlegur þorskafli hefur aðeins verið 210 þúsund
tonn að jafnaði sl. áratug?

2. Hefur ráðherra einhver áform um að auka hlutdeild svokallaðra ,,vistvænna“ veiða í
heildarafla íslenska fiskiskipaflotans?


